



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๕๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๑๕๐,๙๕๗.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ปฏิบัติการส่งต่อ ความรู้

การเลือกรับประทาน รวมถึงการใส่ใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความรู้และปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก โครงการ "BETAGRO Food Safety Society 2015...เนทาโกร่วมสร้างสังคมคนรุ่นใหม่ ใส่ใจอาหารปลอดภัย" ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Food Safety Mission" ได้เริ่มปฏิบัติการส่งต่อเรื่องราวความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยนำนิสิต นักศึกษา 24 คนในโครงการส่งต่อความรู้ห่วงใยห่วงใย ไปมอบให้กับนักเรียนจำนวนกว่า 200 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวแบ่งหัวข้อการให้ความรู้ เป็นเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร อาทิ การล้างมือ การแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะ การเลือกซื้ออาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยนิสิต นักศึกษาในโครงการฯ รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์การให้ความรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ ทั้งการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เพลงและท่าทางประกอบ รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อการสอนที่เข้าใจง่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก



ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับผู้จัดและตัวแทนนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม โดยนิสิต นักศึกษาในโครงการฯ รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์การให้ความรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ ทั้งการแสดงบทบาทสมมติ การใช้เพลงและท่าทางประกอบ รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อการสอนที่เข้าใจง่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก

ด้าน ส.ส.พิบูลย์ สิงปะพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่นำเสนอเรื่อง Wash Your Hand กล่าวว่า เนื้อหาที่น่าสนใจและสร้างความเข้าใจในการล้างมือให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นวิธีการทำความสะอาดง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน แต่มีประโยชน์อย่างมากในการป้องกันโรคต่างๆ โดยใช้วิธีสื่อสารกับเด็กๆ ด้วย การแต่งเพลงล้างมือขึ้น มา พร้อมกับทำตัวที่จดจำได้ง่าย ทำให้เด็กๆ ต่าง

เช่นเดียวกับ ด.ญ.หิมา พุทษา นักเรียนชั้น ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม ที่กล่าวถึงความประทับใจในความตั้งใจของพี่ๆ ที่มาส่งต่อความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารเช่นนี้ "หนูคิดมากตลอดว่าเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารไม่ใช่เรื่องของพวกเขา น่าจะเกี่ยวกับพวกเขาผู้ใหญ่มากกว่า แต่พอได้ร่วมกิจกรรม ก็ทำให้รู้ว่า เรื่องความปลอดภัยของอาหารเป็นเรื่องของทุกคน เด็กๆ อย่างพวกเขาใส่ใจความปลอดภัยของอาหารได้ โดยเริ่มตั้งแต่เรื่องง่ายๆ อย่างเช่นล้างมือให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันเชื้อโรค หนูจะนำความรู้ที่ได้รับจากพวกเขาไปปฏิบัติและบอกต่อไปยังครอบครัวด้วยค่ะ"

ทั้งนี้ ปฏิบัติการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารของตัวแทนคนรุ่นใหม่ทั้ง 24 คน ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ พวกเขาจะต้องส่งต่อเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มครอบครัวซึ่งจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม เพื่อเห็นหาผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 6 คน จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโอกาสไปสัมผัสประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารจากบริษัทผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น และรางวัลต่างๆ ผู้สนใจสามารถร่วมให้กำลังใจ และติดตามเรื่องราวความปลอดภัยด้านอาหารจากแนวคิดของพวกเขาทั้ง 24 คน ได้ที่แฟนเพจ www.facebook.com/BETAGROFOODSAFETY ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป



มิน-นายปวีร์ ชวลิตยรรยง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า กลุ่มของเขาได้นำเรื่องอันตรายที่ปลอมปนในอาหาร หรือ Food Hazards ที่อาจจะเกิดขึ้นจากหลากหลายทางทั้งอันตรายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต อันตรายที่เกิดจากสารเคมีที่อยู่ในธรรมชาติ และอันตรายที่เกิดจากวัตถุปลอมปน อันตรายเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งสมาชิกในกลุ่มก็ได้ส่งต่อความ

เพลิดเพลินและได้ความรู้ไปในตัว ด้านตัวแทนน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม อย่าง ด.ช.สุเมธ พวงษา นักเรียนชั้น ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม กล่าวถึงกิจกรรมว่า รู้สึกสนุกพร้อมทั้งได้รับสาระความรู้จากพี่ๆ เป็นอย่างมาก ส่วนตัวขอชื่นชมเรื่องการเลือกวัตถุดิบอย่างละเอียดของเนื้อหมูเนื้อไก่ ที่เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งตัวเองจะนำความรู้ดังกล่าวไปบอกต่อไปยังคนในครอบครัวต่อไป

